
  

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) 

 
 
 

วันที่  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567  
เวลา 10.00 น. 

 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  
อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2567 (คร้ังที่ 1) 

วันที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

----------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานสภาฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง คร้ังที่ผ่านมา 

- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง   สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1                    

ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันท่ี  19 มกราคม 2567 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

3.1  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ  ประจำปี  

พ.ศ.2567 

 “ว่าจะกำหนดให้มีกี่สมัย  อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย และกำหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญ ว่าจะเริ่มต้ังแต่วันท่ีเท่าไรถึงวันท่ีเท่าไร และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย

แรก ของปี พ.ศ.2568 ว่าจะเริ่มต้ังแต่เมื่อใด 

3.2  พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

  

  
 



 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 (คร้ังที่ 1 ) 
วันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567  เวลา 10.00 น.   

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
ผู้มาประชุม 
1. นายฟ้าใหม่  จันทร   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายอะจิระ  จันทาพรม  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายวรพล  ลีเวียง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 1 
4. นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
5. นายนาดี  บัวมุล   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
6. นายชาญชัย  อุดหนุน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 4 
7. นายประดิษ  ศรีช่ืน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 5 
8. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 7 
9. นายคำพันธ์  สาลีเพ็ง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 8 
10.นายธีระศักดิ ์  วงศ์อะคะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 9 
11.นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 10 
12.นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 11 
13.นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 12 
14.นายปานี  เคนแก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 13 
15.นายเต็ม  นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 14 
16.นายเชิดชัย     มั่นที   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 15 
17.นายพงษ์พฒัน์   อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 16 
18.นายวิชัย  ยาริพันธ ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 18 
19.นายผิน  รัตนมงคล  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 19 
20.นายบุญเทียน  พรมสอน  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 20 
21.น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 21 
22.นายถาวร  บัวสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 22 
23.นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 23 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
2. นายสมสี แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
3. นายทองเย็น สุทธะมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
4. นายศรราม นาบุญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
5. นายยงยุทธ พุทธา   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
6. นายสุดเขต ดวงดีแก้ว  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ 
7. ว่าท่ี ร.ต.ยศธศักดิ์  จิรปิตุพงศ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 
8. น.ส.คณิตา พินิจ   นักวิชาการเกษตรชำนาญการ 
9. นายภควัต พึ่งตัว   รองปลัด อบต. 
10.นายประพันธ ์เพิ่มพูล   ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.บ้านผ้ึง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
- 
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เริ่มประชุมเวลา 10.15  น 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายฟ้าใหม่  จันทร  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  กล่าวเปิดการ
ประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานสภาฯ  จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-  ไม่มี 
 ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.บ้านผึ้ง คร้ังที่ผ่านมา 

(การประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1  ประจำปี  พ.ศ.2567 เมื่อวันท่ี                 
19 มกราคม 2567) 
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอแก้ไขในรายงานการประชุมสภา อบต. ครั้งท่ีแล้วหรือไม่ ถ้าไม่มี

ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 

ประธานสภา  ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1  พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ  ประจำปี  

พ.ศ.2567 
 “ว่าจะกำหนดให้มีกี่สมัย  อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย และกำหนดวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญ ว่าจะเริ่มต้ังแต่วันท่ีเท่าไรถึงวันท่ีเท่าไร และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัย
แรก ของปี พ.ศ.2568 ว่าจะเริ่มต้ังแต่เมื่อใด ขอให้ท่านสมาชิกเสนอได้ 

นายเต็ม   นิสาวัน -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ  
ส.อบต.ม.14  ประจำปี พ.ศ.2567 ให้มี 4 สมัย 
  - สมัยท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 
  - สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 16-30 เมษายน 2567 
 - สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 มิถุนายน 2567 
 - สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 สิงหาคม 2567 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออีกหรือไม่ 
นายนาดี   บัวมุล  -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอเสนอให้มีสมัยประชุมสมัยสามัญ  
ส.อบต.ม.3  ประจำปี พ.ศ.2567 ให้มี 4 สมัย 
  - สมัยท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 
  - สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 มิถุนายน 2567 
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 - สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 สิงหาคม 2567 
 - สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 ธันวาคม 2567 
 - และขอเสนอสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี   พ.ศ.2568   ต้ังแต่วันท่ี 1-15 

กุมภาพันธ์ 2568    
ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 เป็น 4 สมัย 

ตามท่ี นายเต็ม  นิสาวัน  สมาชิก อบต.ม.14  เสนอขอให้ยกมือ  
ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ 1 เสียง 
ประธานสภาฯ  -  ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 เป็น 4 สมัย 

ตามท่ี นายนาดี  บัวมุล  สมาชิก อบต.ม.3  เสนอขอให้ยกมือ  
ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ 21 เสียง 
ประธานสภาฯ  -  สรุปท่ีประชุมเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง              

สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 เป็น 4 สมัย 
  - สมัยท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 
  - สมัยท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 มิถุนายน 2567 
 - สมัยท่ี 3 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 สิงหาคม 2567 
 - สมัยท่ี 4 ต้ังแต่วันท่ี 1-15 ธันวาคม 2567 
 และกำหนดสมัยประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี             

พ.ศ.2568  ต้ังแต่วันท่ี 1-15 กุมภาพันธ์ 2568   
ประธานสภาฯ 3.2 พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของ              

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ขอให้ปลัด อบต.ช้ีแจง 
นายประพันธ์ เพิ่มพูล -  เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก อบต. และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอช้ีแจงร่างระเบียบ 
ปลัด อบต. ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านผ้ึง ให้ทราบ ก็เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในกรณีท่ีมีประชาชนในหมู่บ้าน
สนใจจะขอเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง จะต้องดำเนินการอย่างไร ในการ            
ขออนุญาตและใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เพื่อความเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้การ
ประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง เป็นไปด้วยดี ทางฝ่ายกิจการสภาฯ จึงได้จัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการ
ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาและการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 
ให้ทางสภา อบต.บ้านผ้ึง ได้พิจารณาโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

  ( อ่านรายละเอียดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง ให้ท่ีประชุมทราบ) 



 
-5- 
 

 
 



-6- 
 

 
 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมในร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน

เข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา อบต.บ้านผ้ึง หรือไม่ 
ท่ีประชุม -  ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนอความเห็น 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบในร่างระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุม

และการปรึกษาของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม -  มีมติเห็นชอบ 22 เสียง 
ประธานสภาฯ -  ขอพักการประชุม นัดประชุมต่อในเวลา 13.30 น. 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

“พักการประชุมเวลา 12.10 น.” 
 
 

 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
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เร่ิมประชุมต่อ เวลา 13.35 น. 
 
  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายฟ้าใหม่  จันทร   ประธานสภา อบต.บ้านผ้ึง  ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ท่ีกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ประธานสภา ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองฝ่ายบริหารจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอให้ทางนายกได้ชี้แจง 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอแจ้งเรื่องการดำเนินโครงการธนาคาร 
นายก อบต. ขยะรีไซเคิล ของ อบต.บ้านผ้ึง เป็นนโยบายท่ีสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ท่ีให้ อปท.ทุกแห่ง 

ดำเนินการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิลทาง อบต.บ้านผ้ึง ได้ประกาศจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล 
อบต.บ้านผ้ึง แล้ว มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลแล้ว ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการไปแล้ว 1 ครั้งและประชุมอีกครั้งในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2567  เพื่อจะ
แต่งต้ังคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน และจะดำเนินการรับซื้อขยะรีไซเคิล ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 
2567 โดยใช้อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านผ้ึง เป็นท่ีทำการธนาคารขยะ           
รีไซเคิล อบต.บ้านผ้ึง  

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
นายสุรัตตชัย สุวรรณรงค์ -  ผมขอแจ้งทางฝ่ายบริหารท่ีหมู่ 10 มีแท็งก์น้ำประปาของกรมทรัพยากรธรณีซึง่มีฐาน  
ส.อบต.ม.10  เป็นสนิมหมดแล้ว จะขอให้ทางฝ่ายบริหารไปรื้อถอนได้หรือไม่ เพราะกลัวว่าจะพงัล้มลงมา 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอช้ีแจงเรื่องระบบประปา ขอให้ทางหมู่บ้านไปดูหลักฐานการถ่ายโอนส่งมอบก่อนว่า 
นายก อบต.  ถ่ายโอนให้หมู่บ้านต้ังแต่เมื่อไร เพราะถ้าระบบประปาไม่ถ่ายโอนให้ อบต.บ้านผ้ึง  ทาง อบต.                

ก็ไม่สามารถไปดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงได้ 
นายประดิษ ศรีช่ืน -  ผมขอสอบถาม  เนื่องจากเมรุเผาศพบ้านนาโพธิ์ หมู่ 5,12,17 เริ่มเก่าชำรุด จะมีงบประมาณ 
ส.อบต.ม.5 ซ่อมแซมหรือไม ่
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ขอให้ทางหมู่บ้านไปคุยกันและทำหนังสือเสนอเข้ามาก่อนเพื่อจะได้พิจารณาต่อไป 
นายก อบต.    
นายเต็ม นิสาวัน - ผมขอแจ้งเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง หมู่ 14 ทำหนังสือเข้ามาแล้วเกือบครึ่งเดือน ขอให้ 
ส.อบต.ม14 เร่งไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้ด้วย 
นายวรพล ลีเวียง - ผมได้แจ้งเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง หมู่ 1 ทางระบบ E-Smart Service อบต.บ้านผ้ึง 
ส.อบต.ม.1 ทางกองช่างยังไม่เข้าไปซ่อมแซม ขอให้เร่งไปซ่อมแซมไฟฟ้ารายทาง หมู่ 1 ด้วย 
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นายสมสี แปทา - ผมขอช้ีแจง เรื่องซ่อมไฟฟ้ารายทาง จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้ เนื่องจากมีการแจ้งเข้ามา 
รองนายก อบต. หลายหมู่บ้าน และขอแจ้งเรื่องเวลามีหน่วยงานหรือคณะบุคคลมามอบส่งของช่วยชาวบ้านใน

หมู่บ้าน ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันดูแลเรื่องการจัดสถานท่ีด้วย 
นายภควัต พึ่งตัว - ผมขอแจ้งเรื่องโครงการจัดสรรท่ีดินทำกินให้กับประชาชน (คทช.) สำหรับประชาชนตำบล

บ้านผ้ึง ท่ีทำกินอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าดงเซกา แปลงท่ี 2) ซึ่งทางคณะกรรมการได้
สำรวจแล้ว  มีท้ังหมด 1,857 แปลง และจะมีระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน ทางคณะทำงานจะ
ลงมาสอบสวนในพื้นท่ี ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ท่ีจะได้รับการจัดสรรท่ีดินทำกิน โดยจะต้อง           
มีคุณสมบัติ 
1. มีสัญชาติไทย 
2. เป็นผู้ยากไร้ ไม่มีท่ีทำกิน หรือไม่มีท่ีอยู่อาศัย หรือมีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 
3. บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว 
4. มีถ่ินท่ีอยู่ในท้องท่ีท่ีจะจัดท่ีดินหรือใกล้เคียง 
5. มีความสามารถทำประโยชน์ในท่ีดินทำกินได้ 
6. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
7. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขท่ีกำหนด 
8. ปัจจุบันไม่ได้รับการช่วยเหลือในการจัดการท่ีดินจากทางราชการ 
9. กรณีคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัดพิจารณาเห็นเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์

ในทางเศรษฐกิจ สังคม และความสงบเรียบร้อย โดยคำนึงถึงลักษณะพื้นท่ีสภาพการใช้
ประโยชน์ทำประโยชน์ คณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดินจังหวัด จะผ่อนผันการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เป็นการเฉพาะก็ได้  โดยคณะกรรมการฯ มีการกำหนดแผนในการเข้าไป
ดำเนินการท่ีละหมู่บ้าน โดยกำหนดลงพื้นท่ีตำบลบ้านผ้ึง ในวันท่ี 
11,13,15,18,20,22,25,27 มีนาคม 2567  ขอให้แจ้ง/นัดเจ้าของท่ีดินทราบ เพื่อมารับ
การตรวจสอบและช้ีแจง โดย 1 คนจะได้รับการจัดสรรท่ีดินไม่เกิน 20 ไร่ ในส่วนท่ีดินท่ี
มากกว่า 20 ไร่ จะต้องระบุว่าจะยกให้ใคร ทายาทหรือลูกหลาน ต้องระบุให้ชัดเจน 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
น.ส.คณิตา พินิจ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดิฉันขอช้ีแจงเรื่องโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพสธ.) วัตถุประสงค์ก็เพื่อสนองพระราชดำริและดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นสนับสนุนและอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น นอกจากพันธุกรรมพืช
แล้ว รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่างๆ ในพื้นท่ีแต่ละหมู่บ้าน   
โดยมีงาน 3 ด้าน  6 ใบงาน 
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 งานท่ี 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานท่ี 2 งานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานท่ี 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานท่ี 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานท่ี 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
  งานท่ี 6 งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
      สมาชิก อบต.ทุกท่านเป็นคณะกรรมการดำเนินงานด้วยทุกคน เวลาคณะทำงานลงไปทำงาน

ในพื้นท่ีหมู่บ้านของท่าน ขอให้ช่วยนำพาไปสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้วย  ขอให้ท่านสมาชิก
ถ่ายรูปบ้านท่านและพิกัดท่ีต้ังบ้านส่งมาในไลน์สมาชิก อบต.ด้วย  เพื่อเวลาลงไปในพื้นท่ีจะได้
ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว  โดยการโหลด APP TRAN STAM เพื่อจะได้ใช้ในการเก็บข้อมูล  
แชร์พิกัดท่ีต้ังและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านด้วย ถ้าดำเนินโครงการเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและประสบผลสำเร็จ  จะได้รับพระราชทานธงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  จากกรมสมเด็จ
พระเทพฯด้วยค่ะ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
นายสุดเขต ดวงดีแก้ว - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ผมขอแจ้งเรื่องการช่วยเหลือประชาชน  

ตามอำนาจหน้าท่ีของ อบต.ท่ีให้ประชาชนท่ียากจนและเดือดร้อนประสบปัญหาในการดำเนิน
ชีวิต  ลงทะเบียน ขอรับความช่วยเหลือจากทาง อบต. โดยเฉพาะประชาชนท่ีเจ็บป่วยหรือ
ผู้ป่วยติดเตียง  โดยมีรายช่ือผู้ท่ีขอรับความช่วยเหลือมา 9 หมู่บ้าน  รวม 30 คน  โดยจะเปิดรับ
แจ้งให้ส่งรายช่ือถึงวันท่ี  9 กุมภาพันธ์ 2567 คิดว่าคงจะมีจำนวนผู้ท่ีขอรับความช่วยเหลือมาก
ขึ้น  ทาง อบต.จะได้ลงพื้นท่ีหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือ  
เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วจะนำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.บ้านผ้ึง  เพื่อ
พิจารณาในการช่วยเหลือต่อไป  โดยข้อมูลปัจจุบันมีประชาชนท่ีขอรับความช่วยเหลือ  
หมู่ 1  3 คน 
หมู่ 4 4 คน 
หมู่ 8 3 คน 
หมู่ 10 6 คน 
หมู่ 13 2 คน 
หมู่ 15 8 คน 
หมู่ 19 1 คน 
หมู่ 20 2 คน 
หมู่ 23 1 คน 
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ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ว่าท่ี ร.ต.ยศธศักด์ิ จิรปิตุพงศ์ - เรียนท่านประธานสภาและสมาชิก อบต.ทุกท่าน   ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
นักสังคมสงเคราะห์ฯ  1. เรื่องโครงการทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนของ อบต.บ้านผ้ึง  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ท่ีต้ังไว้ 400,000 บาท  ขอให้ทางสมาชิกและผู้นำ
ชุมชนช่วยกันพิจารณากล่ันกรองร่วมกับทาง อบต.  เพื่อให้ได้รายช่ือนักเรียนนักศึกษา
ท่ียากจน ท่ีสมควรได้รับความช่วยเหลือ ก่อนท่ีจะนำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อบต.บ้านผ้ึง  พิจารณาต่อไปในปี 2566  มีนักเรียน นักศึกษา ท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมากถึง 240 ทุน 

 2. เรื่อง Thai QM  ทางจังหวัดได้แต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความ
ยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยนื ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปี 
2566 ตำบลบ้านผ้ึง มี 12 ครัวเรือน ท่ีต้องช่วยเหลือเร่งด่วน ได้แก่ 

 หมู่ 1 นายเรื่อง  ตาอ่อน 
 หมู่ 3 นายภูวนาท  คำเบ็ง 
 หมู่ 4 นางสาวเวียนทอง ไชยรี , นางเดือนเพ็ญ  ไชยรี 
 หมู่ 6 นายสนั่น บุตรพรมมี 
 หมู่ 7 นางลำใย  วังคะฮาด 
 หมู่ 8  นายชนะ  เอกพันธ ์
 หมู่ 11 นายสมร  ศรีภิรมย์ 
 หมู่ 16 นายธรรมา  นาบุญ (เสียชีวิต) 
 หมู่ 18 นายธงชัย จูมพลาศรี 
 หมู่ 19 นางสอน  เหล่าแสลง 
 หมู่ 20 นายวรวงศ์  สาโสม 
 หากมีงบประมาณช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเข้ามาก็ต้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

กลุ่มท่ียากจนกลุ่มนี้ก่อน 
 3. เรื่องชมรม TO BE NO.1  ปีนี้ทางชมรม TO BE NO.1  บ้านนาโพธิ์  ตำบลบ้านผ้ึง  

จะไปแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น  ในวันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2567  ท่ีโรงแรมพูลแมน  
โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นค่าท่ี
พัก 10 คนๆละ 400 บาท 2 คืน และค่าเบี้ยเล้ียง คนละ 240 บาท/คน/วัน 2 วัน   
รวมเบิก 12,800 บาท  โดยมีรางวัลแบ่งเป็น 5 ระดับ  เริ่มต้นจากระดับดีเด่นไประดับ
เงิน ทอง เพชร  ขณะนี้ทางชมรม TO BE NO.1  ของบ้านนาโพธิ์  ได้รางวัลในระดับ
ดีเด่น 
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 4. เรื่องครอบครัวอุปถัมภ์ ทางตำบลบ้านผ้ึง ได้รับงบประมาณช่วยเหลือครอบครัว
อุปถัมภ ์จำนวน 4 ครัวเรือน  โดยช่วยเหลือเป็นเงิน เดือนละ 2,000 บาท  จะ
พิจารณาเป็นปีต่อปี ปีนี้ได้ 4 ครัวเรือน มี หมู่ 4 , หมู่ 17 , หมู่ 19 และ หมู่ 21 

 - หมู่ 4 นางอุ่น  ศรีสด 
 - หมู่ 17 นางมิตรทัย  จันดา 
 - หมู่ 19 นางบัวเล่ือน  ศรีชนะ 
 - หมู่ 21 นางละมุน 
     และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม    จะมาปรับปรุงบ้านนางบัวเลือน 

ศรีชนะ หมู่ 19 ในวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2567  จึงขอเชิญท่านสมาชิก อบต.ร่วม
กิจกรรมในการปรับปรุงบ้าน นางบัวเลือน ศรีชนะ ร่วมกับทางผู้นำชุมชนต่อไป 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา 14.40 น. 

 
 
  (ลงช่ือ)      ประพันธ์  เพิ่มพูล   

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)       ฟ้าใหม่  จันทร 
            ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว    

เมื่อวันท่ี  7  กุมภาพันธ์ 2567  ปรากฏข้อความตามท่ีประชุม จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ประธานกรรมการ 
(นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 

   (นายสมร  มาดา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
(นายถาวร  บัวสุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 

 
  มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว 
  เมื่อวันท่ี  19 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2567 
 
 
 

(ลงช่ือ)          ฟ้าใหม่  จันทร 
               ( นายฟ้าใหม่  จันทร ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


